

Số: 1705/BC-STTTT-VP

Trà Vinh, ngày 13 tháng 12 năm 2018

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế năm 2018**

Sở Thông tin và Truyền thông nhận được Công văn số 2130/SKHĐT-KT ngày 10/12/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện tái cơ cấu kinh tế năm 2018, thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1767/QĐ-UBND ngày 18/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động của tỉnh Trà Vinh thực hiện đề án tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2013-2020 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt,

Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế năm 2018 như sau:

#### **I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

##### **1. Triển khai đầu tư hoàn thành chương trình phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ**

###### **1.1. Về bưu chính, viễn thông**

- Hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh xây dựng Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 của đơn vị mình trình UBND tỉnh ký Quyết định ban hành đảm bảo phù hợp với Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Trà Vinh đến năm 2020. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp viễn thông trong việc triển khai thực hiện Quy hoạch được duyệt đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh.

- Về phát triển dịch vụ bưu chính viễn thông: Dịch vụ bưu chính, viễn thông tiếp tục phát triển đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của người dân; các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng dịch vụ, cụ thể:

+ Khai thác có hiệu quả mạng lưới Bưu chính công cộng do Nhà nước đầu tư; duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động các điểm Bưu điện – Văn hóa xã; hoàn thiện, nâng cao chất lượng và mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ bưu chính.

+ Doanh nghiệp viễn thông nâng cấp cơ sở hạ tầng, mở rộng mạng lưới viễn thông, Internet, đặc biệt tại các xã vùng sâu, xã đảo cung cấp các dịch vụ viễn thông và Internet đến mọi người dân rút ngắn khoảng cách số giữa nông thôn và thành thị; từng bước nâng cao chất lượng đường truyền Internet băng thông rộng đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tại 100% ấp, khóm phục vụ nhu cầu

của người dân. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 1.017 trạm BTS (trong đó có 754 trạm 4G) và 04 trạm BSC; có trên 500 đại lý Internet công cộng; tổng số 492.350 thuê bao Internet (trong đó có 8.260 thuê bao ADSL và 66.764 thuê bao FTTH; số thuê bao truy nhập Internet gián tiếp qua các thiết bị cố định, di động là 392.966 thuê bao; số thuê bao truy nhập qua hệ thống cáp đồng truyền hình CATV là 24.330 thuê bao).

## **1.2 Về công nghệ thông tin**

### **\* Về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin:**

- Trên 90% cán bộ, công chức được trang bị máy vi tính; 100% cơ quan hành chính nhà nước có mạng cục bộ (LAN) và có kết nối Internet; 56 cơ quan thiết lập mạng truyền số liệu chuyên dùng hiện nay có 23 đơn vị sử dụng phục vụ vận hành hệ thống hội nghị trực tuyến và truyền dữ liệu giữa các cơ quan Đảng trong tỉnh.

- Đầu tư Hệ thống máy chủ tập trung để triển khai các ứng dụng dùng chung của tỉnh, gồm: 15 máy chủ vật lý, 33 máy chủ ảo hóa; hệ thống lưu trữ dữ liệu; thiết bị mạng, thiết bị bảo mật,... năng lực đáp ứng yêu cầu triển khai các ứng dụng CNTT dùng chung của tỉnh gồm: Hệ thống văn phòng điện tử; Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến; Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các trang thành phần; thư điện tử công vụ; hệ thống phần mềm điều khiển trung tâm hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh; cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức....

Ngoài ra các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Y tế; Sở Tài chính; Thuế; Kho bạc Nhà nước; Bảo hiểm xã hội; UBND thành phố Trà Vinh,... có máy chủ riêng để triển khai các ứng dụng, cơ sở dữ liệu chuyên ngành

### **\* Về ứng dụng công nghệ thông tin**

- Các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh: Xây dựng hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung phục vụ 195 cơ quan, đơn vị với tổng số 7.848 người sử dụng; hệ thống Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Trà Vinh phục vụ chung cho 18 Sở, ngành tỉnh, 09 UBND cấp huyện và 106 UBND cấp xã, tổng số 1.894 thủ tục hành chính được thiết lập để tiếp nhận và trả kết quả thông qua hệ thống, trong đó 440 thủ tục cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 203 thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến mức độ 4; hệ thống Cổng Thông tin điện tử của tỉnh Trà Vinh gồm 01 cổng chính với 3 ngôn ngữ (Việt, Anh, Khmer) và 41 cổng thành phần của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Thiết lập 14 điểm cầu Hội nghị truyền hình phục vụ các cuộc họp giữa tỉnh và UBND cấp huyện; thiết lập hệ thống thư điện tử công vụ cho 6.312 cán bộ công chức viên chức sử dụng;

- Các Sở, Ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các ứng dụng chuyên ngành phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

## **2. Công khai thông tin có liên quan về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh**

- Kịp thời cập nhật, đăng tải đầy đủ các tài liệu liên quan đến ngân sách được UBND tỉnh phê duyệt, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh lên Cổng thông tin điện tử tỉnh để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

- Tạo các chuyên mục “Doanh nghiệp - Nhà đầu tư”, “Đối thoại với doanh nghiệp”; Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Trà Vinh 2018; “Thông tin doanh nghiệp” và đăng tải các nội dung có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, nhà đầu tư như: các hoạt động gặp gỡ, đối thoại, cafe phê doanh nghiệp của lãnh đạo tỉnh, thông tin về đấu thầu, dự án kêu gọi đầu tư, thủ tục đầu tư, các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư, các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, khu công nghiệp của tỉnh để doanh nghiệp, nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận và tìm kiếm thông tin.

- Công bố các đường dây nóng gồm: Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp của Trung tâm Xúc tiến đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư; Đường dây nóng đảm bảo trật tự an toàn giao thông của Ban ATGT tỉnh, phòng CSGT đường thủy, đường bộ và thanh tra giao thông của Sở GTVT, Công an tỉnh; Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về an toàn thực phẩm của Sở Công thương

- Hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh trên Cổng Thông tin điện tử.

## **II. ĐÁNH GIÁ, NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

### **1. Lĩnh vực tái cơ cấu đầu tư công**

#### **\* Dự án thuộc kế hoạch vốn năm 2018:**

Năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã được UBND tỉnh phân bổ 05 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư cho dự án Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tại Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, hiện đã triển khai hoàn thành dự án: đã đầu tư thiết bị bảo mật, lưu trữ, bản quyền phần mềm,...đảm bảo năng lực hệ thống máy chủ tại trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh hoạt động ổn định, cung cấp hạ tầng kỹ thuật triển khai các hệ thống ứng dụng dùng chung cho các Sở, ban ngành tỉnh, địa phương hoạt động liên tục 24/7. Kết quả giải ngân đến thời điểm hiện tại: 4,913 tỷ đồng.

#### **\* Các dự án thuộc kế hoạch vốn năm 2017 điều chuyển sang năm 2018 và được cấp bổ sung vốn năm 2018:**

Năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông có 02 dự án thuộc kế hoạch vốn năm 2017 điều chuyển vốn sang năm 2018, trong đó 01 dự án được cấp bổ sung vốn, 01 dự án được cấp tạm ứng kế hoạch vốn năm 2019:

- Dự án Đầu tư mới, đầu tư nâng cấp đài truyền thanh cấp huyện, trạm truyền thanh cấp xã; bổ sung thiết bị tác nghiệp cho các đài, trạm truyền thanh với kinh phí được giao là 10 tỷ đồng (năm 2017 được cấp 8 tỷ đồng, năm 2018 được cấp bổ sung 2 tỷ đồng). Hiện đã triển khai hoàn thành dự án: đã đầu tư thiết bị cho 05 đài truyền thanh huyện và 53 trạm truyền thanh cấp xã, đảm bảo

cơ sở vật chất cho đài truyền thanh huyện, trạm truyền thanh xã, phục vụ nhu cầu thông tin cho người dân; tăng cường tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân, đảm bảo an ninh, quốc phòng, đảm bảo đạt tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông cho các xã xây dựng nông thôn mới. Kết quả giải ngân đến thời điểm hiện tại: 10 tỷ đồng.

Do vốn bổ sung năm 2018 cho dự án không đủ để thanh toán khối lượng hoàn thành theo hợp đồng cho nhà thầu, hiện tại Sở Thông tin và Truyền thông đã giải ngân hết số vốn đã được cấp năm 2017 và bổ sung năm 2018, tuy nhiên tổng khối lượng thực hiện dự án đến nay là 10,324 tỷ đồng. Do đó, Sở Thông tin và Truyền thông cần bổ sung thêm vốn để thanh toán nợ đọng cho nhà thầu với số tiền là 324 triệu đồng.

- Dự án Nâng cấp, mở rộng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu triển khai chính quyền điện tử tỉnh Trà Vinh (giai đoạn 1) với kinh phí được cấp là 15,5 tỷ (trong đó: năm 2017 là 10,5 tỷ đồng và đã hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn được giao, năm 2018 được cấp tạm ứng kế hoạch vốn năm 2019 với số tiền là 5 tỷ đồng). Hiện đang triển khai các thủ tục lựa chọn nhà thầu, tư vấn, cung cấp phần mềm theo kế hoạch vốn được tạm ứng năm 2019. Kết quả giải ngân đến thời điểm hiện tại: 10,71 tỷ đồng

#### **\* Các dự án được tạm ứng kế hoạch vốn năm 2019:**

- Dự án Hệ thống chính quyền điện tử nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh (phân bổ tạm ứng 500 triệu đồng): đang triển khai các thủ tục lựa chọn nhà thầu tư vấn.

- Dự án Thiết lập, nâng cấp, mở rộng mạng diện rộng (WAN), nâng cấp mở rộng mạng cục bộ (LAN) các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh (phân bổ tạm ứng 500 triệu đồng): đang triển khai các thủ tục lựa chọn nhà thầu tư vấn.

## **2. Đánh giá**

Nguồn vốn thực hiện các dự án đầu tư chủ yếu là ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trung ương và địa phương), không huy động từ các nguồn khác.

Năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông cơ bản thực hiện hoàn thành vốn theo kế hoạch được giao. Tuy nhiên còn 01 dự án cần bổ sung vốn để thanh toán nợ đọng cho nhà thầu.

Các dự án được cấp tạm ứng kế hoạch vốn năm 2019 đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu tư vấn theo kế hoạch được duyệt.

## **III. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN**

### **1. Thuận lợi**

Sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của UBND tỉnh, lãnh đạo cơ quan, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố trong việc chỉ đạo thực hiện cung cấp, công khai, đăng tải thông tin lên Cổng/trang thông tin điện

từ, trang thông tin một cửa của cơ quan, địa phương mình để tổ chức, doanh nghiệp và người dân dễ dàng tiếp cận, khai thác thông tin.

Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin cơ bản đáp ứng điều kiện vận hành, sử dụng các phần mềm ứng dụng đã triển khai theo Khung kiến trúc chính quyền điện tử.

## 2. Khó khăn

Hạ tầng mạng viễn thông phát triển và phủ sóng tương đối rộng khắp, tuy nhiên việc sử dụng chung cơ sở hạ tầng giữa các doanh nghiệp viễn thông vẫn còn hạn chế.

Dự án Đầu tư mới, đầu tư nâng cấp đài truyền thanh cấp huyện, trạm truyền thanh cấp xã; bổ sung thiết bị tác nghiệp cho các đài, trạm truyền thanh không đủ kinh phí thanh toán cho nhà thầu.

## IV. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung thêm nguồn vốn Dự án Đầu tư mới, đầu tư nâng cấp đài truyền thanh cấp huyện, trạm truyền thanh cấp xã; bổ sung thiết bị tác nghiệp cho các đài, trạm truyền thanh để Sở Thông tin và Truyền thông thanh toán nợ đọng cho nhà thầu với số tiền là 324 triệu đồng.

Trên đây là báo cáo tái cơ cấu nền kinh tế năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông báo Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.

### Nơi nhận:

- Sở KH&ĐT;
- BGĐ Sở;
- Văn phòng;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Văn Nảy*